



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 20 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561...	แนวหน้า
2. คอลัมน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
3. หนุนปลูกข้าวโพดแทนนาปรังงดแจกเบี้ย..ปล่อยกู้ 1 สตางค์	ไทยรัฐ
4. Photo News: NATIONZONE UPDATE: เปิดโครงการพัฒนาระบบกสิกรรม	The Nation
5. ไทยวันนี้: สสก. เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนับสนุน เกษตรกรรายย่อย มุ่งสู่ความยั่งยืน	ไทยโพสต์
6. แดกไบ่อ่อน: ส่งภาคเกษตรเวียดนาม แล้วย้อนมองไทย	แนวหน้า
7. ภาพข่าว: ขับเคลื่อนนโยบาย	แนวหน้า
8. คอลัมน์: ข้าวภูมิภาค: 5องค์กรยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานบนเรือประมง	แนวหน้า
9. คอลัมน์: ข้าวสั้น: หนุนเกษตรกรรายย่อยสู่ความยั่งยืน	สยามรัฐ
10. ภาพข่าว: เอกชนช่วย	มติชน
11. ภาพข่าว: NATIONzone UPDATE: เปิดโครงการพัฒนาระบบกสิกรรม	กรุงเทพธุรกิจ
12. จัดมาตรการช่วยเกษตรกร	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 (ภาคเหนือ)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 13662 หน้า : 11(บนขวา)



## โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 (ภาคเหนือ)

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการดำเนินงาน ซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และทำการผลิตเอง โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ

โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมีกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

กลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 62 ราย มีพื้นที่ปลูก 1,650 ไร่ พื้นที่ปลูกอยู่นอกเขตชลประทาน กิจกรรมภายในกลุ่มประกอบด้วย

- 1.การลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ลงจาก 30 กิโลกรัมต่อไร่ เหลือเพียง 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ ซื่อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ใช้ปุ๋ยชีวภาพ/สารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีการแลกเปลี่ยนและปลูกปอเทืองเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าว เกษตรกรสมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จาก 4,677 บาทต่อไร่ เหลือเพียง 3,984 บาทต่อไร่ (นาหว่านน้ำตม)
- 2.การเพิ่มผลผลิตโดยการใช้เมล็ดพันธุ์ดี ปลูกโดยใช้วิธีการใช้



กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สนับสนุน

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ดำเนินการใน 18 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 24 แปลง พื้นที่ 52,643 ไร่ เกษตรกร 3,580 ราย ปัจจุบันในปี 2561 มีแปลงที่ดำเนินการแล้วใน 71 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,902 แปลง เกษตรกร 175,647 ราย พื้นที่ 2,433,172 ไร่ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นในด้านการจัดการการเพาะปลูกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และการรวมกลุ่มทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด ทั้งกลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชน วิสาหกิจชุมชนด้านข้าว และสหกรณ์การเกษตร

สำหรับภาคเหนือ “กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองแวม” ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่เมื่อปี 2559 โดยมี นางโชติกา พิงไชยวรา เป็นประธาน

เครื่องโรยข้าวออกและเครื่องปักดำ ส่งผลให้ในแปลงนาของเกษตรกรที่ปลูกใช้เครื่องโรยข้าวออก ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจาก 770 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 880 กิโลกรัมต่อไร่ และในแปลงนาที่ปลูกข้าวเครื่องปักดำ ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจาก 820 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 950 กิโลกรัมต่อไร่

- 3.การเพิ่มคุณภาพของผลผลิต โดยในกลุ่มมีการฝึกอบรมและผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ให้แก่สมาชิก ส่งผลให้ผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผ่านมาตรฐาน GAP เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพดี นอกจากนี้กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองแวม ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในด้านการลดต้นทุนการผลิต โดยมีฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ได้แก่ 1.การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน 2.การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตร 3.การผลิตสารชีวภัณฑ์ 4.เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 5.การขยายพันธุ์พืช 6.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 7.แปลงเรียนรู้เดินตามรอยเท้าพ่อด้วยศาสตร์พระราชา

นอกจากนี้กลุ่มยังมีแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าบัว สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่อีกด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อ : คอลัมน์ เกษตรวันนี้

วันหยุดสัปดาห์ที่ 20 กันยายน 2561  
ฉบับที่ : 25179 หน้า : 22 (บนซ้าย)

**เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561..... นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

ออกมาเปิดเผยว่า สิ้นเดือนก.ย.นี้ เกษตรกร 573 ราย ในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสที่เข้าร่วมกิจกรรมลดพื้นที่ปลูกยาง ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จะดำเนินการตามแผนที่โครงการวางไว้เสร็จสิ้น ซึ่งจะสามารถลดพื้นที่ปลูกยางได้ 3,105 ไร่ ลดปริมาณผลผลิตยางเข้าสู่ระบบได้ถึง 153 ตันต่อปีส่งผลให้ราคายางดีขึ้น ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพราะเห็นว่าราคายางตกต่ำ ต้นยางไม่สมบูรณ์ มีอายุมาก และขาดแคลนแรงงานกรีดยาง บางส่วนมีสวนยางหลายแปลงดูแลไม่ทั่วถึง และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่วางแผนปลูกทุเรียน มะพร้าว ถั่วฝักยาว พืชผัก และเลี้ยงสัตว์ไว้แล้ว.....

● **ขอแสดงความยินดีกับ แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอัมแสง ต.อู่ อ.รามีสกล จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลที่ 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 61** ถือเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง หลังรัฐบาลส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 59 สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองของกระทรวงเกษตรฯ 4,007 แปลง พื้นที่ 5,173,105.5 ไร่ เกษตรกร 320,453 ราย มีสินค้าเกษตรมากกว่า 70 ประเภท ครอบคลุมทุกกลุ่มประเภทสินค้า ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าได้ถึง 5,110.88 ล้านบาท.....

● **แจ้งข่าวหน้าเกษตรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เปิดอีเมล agert@dailynews.co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624,2655 ส่วนเมล LUKS ANASAKR@DAILYNEWS.CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ.....**

**นายกะหล่ำปลี**





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : หนุนปลูกข้าวโพดแทนนาปรังลดแจกเบี้ย..ปล่อยกู้ 1 สตางค์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 22157 หน้า : 7 (ล่าง)

## หนุนปลูกข้าวโพดแทนนาปรัง ลดแจกเบี้ย..ปล่อยกู้ 1 สตางค์

**นายวิณะ โรจน์-ทรัพย์** สังกัด **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เผยว่า จากนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูนาปรังให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน กรม. ได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่ 53 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคกลาง 9 จังหวัด

ในขณะที่บ้านเรามีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 6.71 ล้านไร่ ได้ผลผลิตแค่เพียง 5.03 ล้านตัน ดังนั้น ฤดูนาปรังปีนี้มีรัฐจูงจูงส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าพืชชนิดอื่นมีเป้าหมาย 700,000 ไร่

แต่การสนับสนุนในปีนี้จะไม่เหมือนเดิม จากเดิม 20 จังหวัด ภาคตะวันออก 4 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียง 5 จังหวัด

“แต่ด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดมีความต้องการสูงถึง 7.95 ล้านตัน

แม้การส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีที่ผ่านมาจะล้มเหลว ไม่ได้ตามเป้า มีสาเหตุมาจากผู้รับซื้ออยู่ห่างไกลจากพื้นที่เพาะปลูก ทำให้มีปัญหาราคาขนส่ง และพื้นที่เพาะปลูกอยู่กระจัดกระจายทำให้เครื่องมือเก็บเกี่ยวไม่พร้อม ปีนี้จึงให้เกษตรกร

ด้าน นายจำลอง กลรัมย์ ผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร แนะนำวิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้คุณภาพหลังเก็บเกี่ยวข้าวหมด เกษตรกรควรลงเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในช่วงเดือน พ.ย.-ม.ค. เพราะหากปลูกช้ากว่านี้จะกระทบฝนทำให้ฝักข้าวโพดติดเมล็ดน้อยเหมือนพื้นหลอ

ก่อนปลูกต้องสังเกตความชื้นในดินด้วยการขุดหน้าดินลึก 20 ซม. ใช้นิ้วมือกดดินให้แน่น หากมีน้ำซึมออกตามง่ามนิ้วแสดงว่าดินยังมีความชื้นสูง หยอดเมล็ดพันธุ์ลงปลูกจะทำให้เมล็ดเน่าเสียหายได้ แต่หากกำดินแล้วคลายมือออกดินยังจับตัวเป็นก้อน น้ำไม่ซึมตามง่ามนิ้วมือ แสดงว่าความชื้นในดินเหมาะสมลงเมล็ดพันธุ์ได้เสีย ส่วนการไถที่ก็ต้องสังเกตช่วงเช้า หากใบข้าวโพดแสดงอาการขอบใบเหี่ยว ใบสู่ลงดินถึงเวลาปล่อยน้ำในร่องข้าวโพด






## NATIONzone UPDATE



### เปิดโครงการพัฒนาระบบกลีกรม

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบกลีกรมด้วยศาสตร์พระราชพัฒนาสหกรณ์ ลุ่มน้ำปิง กรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักสูตร “การพัฒนาระบบกลีกรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ระยะที่ 2 โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกิจกรรม เพื่อปลุกจิตสำนึกของผู้เข้าร่วมโครงการให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ ณ บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่



## สสท. เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุน เกษตรกรรายย่อย มุ่งสู่ความยั่งยืน



นายชาติรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรหรือโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรรายย่อย ในหลายมิติ อาทิ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ พร้อมนำความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง สร้างโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จของโครงการต่างๆ อย่างมีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจ การตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และหน่วยงานในสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ออกได้ร่วมกันแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีหน้าที่กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำในระดับพื้นที่ (ศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ฯ และสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด) เน้นให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มกัน สร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก การจัดแผนธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิต ภายใต้กรอบโครงการ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตพืช/พันธุ์พืช ด้านการผลิตปศุสัตว์ และการปรับปรุงบำรุงดิน ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหารและการแปรรูปผลผลิต ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ และด้านการเกษตรด้านอื่นๆ

และจังหวัดระยองมีจำนวนชุมชนทั้งหมด 72 ชุมชน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 70 ชุมชน ใน 8 ด้านกรอบโครงการ ซึ่งโครงการด้านการผลิตอาหารและแปรรูปผลผลิต และด้านผลิตปศุสัตว์ และการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นกรอบโครงการที่ได้รับการเสนอขอรับงบประมาณในลำดับต้นๆ ดังเช่นในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ ประกอบด้วย 4 ชุมชน 14 กลุ่มย่อยเสนอขอรับงบประมาณใน 14 โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้านผลิตปศุสัตว์และการปรับปรุงบำรุงดินจำนวน 7 โครงการ โครงการด้านการผลิตอาหารและ





เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรในทุกมิติ ตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ในทุกๆ สถานการณ์ เน้นการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายในในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรม สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในภาคการเกษตรต่อไป

และล่าสุด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้นำสื่อมวลชนในโครงการสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



แปรรูปผลผลิตจำนวน 5 โครงการโครงการด้านฟาร์มชุมชนและโครงการด้านการจัดการศัตรูพืช จำนวนด้านละ 1 โครงการ

การดำเนินงานของโครงการต่างๆ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างแท้จริง มีการบริหารจัดการตามความต้องการของชุมชน มุ่งพัฒนา



ที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการและความคืบหน้าด้านต่างๆ เพื่อให้สื่อมวลชนได้เผยแพร่ผลสำเร็จการรับรู้ของสังคมและเป็นแม่แบบในการนำไปปฏิบัติใช้ของเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ อย่างกว้างขวางต่อไป

สายลม...

## สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

พอ.สสจ.3 ระยอง นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ชมแปลงเกษตรขั้นตอนการผลิตตลอดห่วงโซ่ การเพาะปลูก การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูป และการตลาด ตลอดถึงการบริหารจัดการ วิทยาลัยชุมชนของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลวังจันทร์ ที่ผ่านมา





## แดกใบอ่อน

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ โดยเฉพาะภาคเกษตรไทย เรื่องนี้จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญจะอยู่กับเราไปได้อีกกี่ปี ถ้าเทียบกับประเทศเวียดนามแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เปรียบไทยมากคือ มีประชากรที่เต็มไปด้วยหนุ่มสาวซึ่งเป็นวัยแรงงานที่แข็งแรง นอกจากนี้ความเจริญในด้านอื่น ๆ ของเวียดนามที่มีทั้งรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Sky Train) และรถไฟฟ้ายกระดับ (Sub Way) ที่กำลังก่อสร้างกันอย่างขยันขันแข็ง รวมถึงสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็กำลังสร้างใกล้จะสำเร็จแล้ว และอีกไม่นาน “การเจริญเติบโตของประเทศไทยเรา อาจจะถูกทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นจากเวียดนาม”

เมื่อเร็วๆ นี้ มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงานจากบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม ซึ่งมียอดขายประมาณพันกว่าล้านบาท และติดอันดับต้นๆ ของประเทศ พร้อมกับเดินทางไปชมสวนส้มต่างจังหวัด ห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งมีการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดี ทำในรูปแบบที่ปลอดภัยไว้

## ส่งภาคเกษตรเวียดนาม แล้วย้อนมองไทย

สารพิษ และเป็นที่ยอมรับไปอย่างแพร่หลายเหมือนในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เพียงแต่เขาจะปลูกค่อนข้างชิดกันไปหน่อย แต่ฟอรั่มของตน การตั้งลำแข้งของลำต้นและทรงพุ่มทำได้ค่อนข้างดี ไม่มีกิ่งเล็กแขนงจากพื้นดินขึ้นมา การดูแลบำรุงดินก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก และควบคุมรสชาติอย่างเข้าอกเข้าใจ จากระยะเวลาเพียง 2 วัน ที่ทีมงานของบริษัทฯ ได้สรุปภาพรวมเศรษฐกิจภาคเกษตรให้ฟัง ทำให้ได้ซึมซับแนวคิดของคนเวียดนามพอสมควร ว่าทำไมเวียดนามจึงส่งออกข้าวแข่งกับไทยได้อย่างสูสี และบางปีก็แซงเป็นแชมป์ส่งออกข้าวเหนือไทยเราได้อย่างง่ายดายนำห่วงเหมือนกันว่าทั้งส้ม ลำไย ทุเรียน ถ้าเวียดนามสามารถพัฒนาได้ดีกว่าไทย เราอาจจะเสียโอกาสในการส่งออกไปยังประเทศจีนก็เป็นได้ เนื่องจากเวียดนามกับจีนนั้นมีพรมแดนประชิดติดกัน ทำให้สะดวกและได้เปรียบในเรื่องการขนส่งกว่าหลายเท่า

พูดถึงแนวทางการพัฒนาประเทศภาคการเกษตรของเวียดนาม ก็มีส่วนคล้ายและใกล้เคียงกับประเทศเรามาก มีการกำหนดทิศทาง หรือโรดแมปอย่างชัดเจนว่าภายในระยะเวลาอันสั้นเวียดนามจะต้องเลิกใช้สารพิษในภาค

การเกษตรให้ได้ ในบ้านเราเองก็กำลังต่อสู้เช่นกัน จากข่าวที่หัวเรือใหญ่เรื่องปลอดภัยสารพิษอย่าง “อาจารย์ยักษ์” วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศทำรบสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต ด้วยจุดยืนที่หนักแน่น!! “ไม่มีคำว่าลด ต้องเลิกใช้เท่านั้น และต้องเลิกทันที” แต่สุดท้ายก็ตามสูตรทดเวลา...ที่ต้องย้ายออกไป ทั้งๆ ที่รู้ว่าอันตรายร้ายแรงสักแค่ไหน ทำให้ต้องรอดูว่าระหว่างไทยกับเวียดนาม ใครจะประกาศชัยชนะเรื่องนี้ก่อน

ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ก็แค่อยากให้เราประชาชนคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรควรให้ความสำคัญกับอาชีพและพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าภาคการเกษตรของเรา โดยการตั้งใจทำเกษตรกรรมในรูปแบบที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น มิฉะนั้นเราอาจตามพี่น้องเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา พม่า ลาว และโดยเฉพาะเวียดนาม ได้ไม่ทันการ

**มนตรี บุญจรัส**  
ชมรมเกษตรปลอดภัยสารพิษ  
(ไทยกรีน อะโกร)



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 20 กันยายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13662

Col.Inch: 14.42

Ad Value: 12,978

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 38,934

Clip: Black/White

ภาพข่าว: ชับเคลื่อนนโยบาย



ชับเคลื่อนนโยบาย : นายเลศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทิศทางการชับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ปีงบประมาณ 2562 ที่โรงแรมปรีณซ์พาเลซ กทม.



## 5องค์กรยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานบนเรือประมง

นางสาวนิตยา เพชรรัตน์ กรรมการศูนย์สวัสดิภาพและชรรมาภิบาลแรงงานประมง จ.สงขลา หรือ The Fishermen Life Enhancement Center (FLEC) กล่าวว่า ศูนย์ FLEC ที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้จัดกิจกรรมต่อยอดเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานบนเรือประมง พบปะเยี่ยมชมนับปะลูกเรือต่างชาติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนเรือ การรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นและปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมกับ แจกชุดกล่องยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ลูกเรือประมงไว้ประจำเรือไว้ใช้ระหว่างปฏิบัติงานกลางทะเล และแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานต่างชาติบนเรือประมงเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน





## ข่าวสั้น

### ■ หนุนเกษตรกรรายย่อยสู่ความยั่งยืน

**ระยอง :** นายชาติรี บุญนาคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง เปิดเผยว่า โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรหรือโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา สสท.เขต 3 ได้เน้นให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มกัน สร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก การจัดแผนธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิต ภายใต้กรอบโครงการ 9 ด้าน ทั้งนี้ จ.ระยอง มีชุมชนทั้งหมด 72 ชุมชน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 70 ชุมชน ใน 8 ด้านกรอบโครงการ ซึ่งโครงการด้านการผลิตอาหารและแปรรูปผลผลิตและด้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นกรอบโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณลำดับต้นๆ เช่น พื้นที่ อ.วังจันทร์ ประกอบด้วย 4 ชุมชน 14 กลุ่มย่อยเสนอขอรับงบประมาณใน 14 โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 7 โครงการ โครงการด้านการผลิตอาหารและแปรรูปผลผลิตจำนวน 5 โครงการ โครงการด้านฟาร์มชุมชนและโครงการด้านการจัดการศัตรูพืชจำนวนด้านละ 1 โครงการ

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 20 กันยายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14802

Col.Inch: 15.72

Ad Value: 24,366

ภาพขาว: เอกชนช่วย

หน้า: 8(ปน)

PRValue (x3): 73,098

Clip: Full Color



**เอกชนช่วย** - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวกลุ่มธุรกิจเอกชนรายใหญ่ อาทิ ซีพี ไทยเบฟ และกลุ่มเซ็นทรัล จะช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางพระราชดำริ ที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน



## NATIONzone

## UPDATE



### เปิดโครงการพัฒนาระบบกลีกรวม

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบกลีกรวมด้วยศาสตร์พระราชานาพัฒนาสหกรณ์ ลุ่มน้ำปิง กรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักสูตร “การพัฒนาระบบกลีกรวมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ระยะที่ 2 โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้เข้าร่วมโครงการให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ ณ บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

# จัดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

## ● อัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ-ประกันฟรี



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมแนวทางการตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรตามแนวทางประชารัฐว่า มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน ร่วมหาแนวทางการยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของรายได้ประจำและรายได้เสริมแบบครบวงจรทั้งการเข้าไปดูแลการผลิตการตลาด ปริมาณผลผลิตที่ต้องการ มาตรฐานสินค้า การรับซื้อผลผลิต และหามาตรการจูงใจเกษตรกรให้เปลี่ยนการปลูกพืชตามความต้องการตลาด เบื้องต้นจะนำร่องการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงจากนั้นก็จะเป็นผัก และผลไม้ เป็นต้น

“จะนำร่องที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นโครงการแรก และคาดว่าจะในสัปดาห์หน้าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้สิ่งจูงใจเกษตรกรที่จะหันมาปลูกข้าวโพดหลังจากทำนาเพื่อสนับสนุนให้ไปปลูกพืชอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าว เพราะการปลูกข้าวอย่างเดียวเห็นชัดแล้วว่าบางครั้งมีปัญหา จึงต้องส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มจากนั้นจะขยายไปยังผักและผลไม้ ซึ่งจะทำงานในรูปแบบเดียวกัน คือ วางแผนการเพาะปลูกและการตลาดร่วมกัน”

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สัปดาห์หน้ากระทรวงจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณามาตรการจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยขั้น 4 มาตรการ ประกอบการเชื่อมโยงตลาดเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีผู้รับซื้อแน่นอน สร้างความมั่นใจด้านราคาที่จะขายได้ในราคาที่เหมาะสมซึ่งอนาคตอาจมีการกำหนดเพดานราคาขั้นต่ำในช่วงเวลานั้น ๆ ให้เงินกู้

ดอกเบี้ยต่ำไว้ละ 2,000 บาท ดอกเบี้ย 0.1% ต่อปี และช่วยในการประกันภัยพืชผลให้อีกไว้ละ 40-50 บาท ได้รับความคุ้มครองกรณีที่พืชผลเกษตรได้รับความเสียหายมากกว่าระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดไว้

ทั้งนี้คาดว่าจะมาตรการทั้งหมดใช้เงินประมาณ 641 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 33 จังหวัด พื้นที่เพาะปลูก 2 ล้านไร่ ใช้เงินน้อยกว่านำงบประมาณไปแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรหรือการจำหน่ายที่ต้องใช้เงินปีละ 10,000 -100,000 ล้านบาท

สำหรับแนวทางการดำเนินการจะเป็นลักษณะการตลาดก่อนแนะนำให้เกษตรกรเพาะปลูกเลี้ยง และทำประมง เพื่อช่วยเพิ่มรายได้หลังจากการทำนา ซึ่งจากการศึกษา พบว่าปีนี้ปลูกข้าว 58 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 33 ล้านตัน ข้าวเปลือกซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ และเหลือส่งออก หากปลูกมากกว่านี้ก็อาจจะมีปัญหาด้านราคา จึงได้ผลักดันให้เกษตรกรปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนหลังทำนา ซึ่งนำร่องที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะมีความต้องการใช้ 8 ล้านตัน แต่เกษตรกรในประเทศปลูกได้เพียง 4 ล้านตัน ซึ่งยังขาดอยู่ 4 ล้านตัน

“กระทรวงจะเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดแทนปลูกข้าวรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ซึ่งยืนยันว่ามีที่ขายแน่นอน เพราะคุยกับภาคเอกชนไว้แล้ว และจะมีกำไรต่อไร่ประมาณ 4,000 บาทหลังจากหักต้นทุน ต่างจากปลูกข้าวมีกำไรเพียง 400 บาทต่อไร่”

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ดึงภาคเอกชนซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งในแต่ละอุตสาหกรรม และเป็นรายใหญ่ของประเทศให้มาช่วยในการตลาดโดยได้รับการตอบรับจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี), บมจ.กรุงเทพโปรตีน, บมจ. ซีพี ออลล์, บมจ.สยามเมคโคร, กลุ่มเซ็นทรัล, เบทาโกร, บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ บมจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ซึ่งทุกรายพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร

“ที่ผ่านมาได้ทำการเชื่อมโยงให้บริษัทรายใหญ่เหล่านี้มาช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้เป็นการมากระชับให้เป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น เพราะต้องพูดคุยกันให้ชัดว่าใครต้องการอะไร ซึ่งจะเป็นการวางแผนต่อเนื่องไม่ใช่แค่ปีนี้นั่น แต่



ทำสำหรับปีต่อไปด้วย อย่างเซเว่นอีเลฟเว่น บอกว่า  
ต้องการกล้วยหอมเท่าไร สเปกแบบไหน บาง  
เจ้าต้อง การลำไย ก็บอกสเปกมาหรือกลุ่ม  
เซ็นทรัลอยากได้พีชผักผลไม้แบบไหน ซึ่ง  
รัฐบาลก็เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิต  
ตามที่ต้องการ และพาณิชย์ก็ช่วยเชื่อมโยง  
ตลาด เนื่องจากเป็นการทำงานล่วง  
หน้าเพื่อยกระดับราคาและรายได้เกษตรกร  
ให้สูงขึ้น”.